

Số: /BC-STNMT

Điện Biên, ngày tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 1422/ SLĐTBOXH-VL-ATLĐ ngày 14/7/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Điện Biên năm 2021. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường luôn chủ động, tích cực triển khai thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT - VSLĐ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các Sở ngành, cấp huyện thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác AT-VSLĐ đến các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền tới các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chủ động xây dựng chương trình công tác AT-VSLĐ và triển khai tới các tổ, đội sản xuất trong phạm vi quản lý. Các hình thức triển khai được tiến hành đa dạng như tổ chức Hội nghị tổng kết công tác AT-VSLĐ; tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến công tác AT-VSLĐ, phát hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động về AT-VSLĐ; phối hợp kiểm tra và tự kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về ATVSLĐ và quy trình làm việc an toàn tại các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành và UBND cấp huyện tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền các quy định pháp luật về công tác AT-VSLĐ với nhiều hình thức thông qua hộp thư điện tử; xây dựng chuyên mục Tài nguyên và Môi trường trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh; ban hành văn bản hướng dẫn quy trình, giải pháp xử lý chất thải, nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ chức khóa tuyên truyền về pháp luật bảo vệ môi trường, khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; Thực hiện 12 phóng sự Tài nguyên và Môi trường phát trên sóng Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; phát hành 34

tin bài tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên trên báo in, báo điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị bố trí cán bộ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã Hội tham gia các hoạt động mít tinh, đoàn xe cổ động, treo băng rôn, cờ phướn tuyên truyền về công tác AT-VSLĐ.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đã đạt được

Để đảm bảo trách nhiệm bảo vệ môi trường, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và đảm bảo an ninh môi trường, việc áp dụng các biện pháp kinh tế trong bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm: Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, công tác ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường được đưa vào nề nếp. Các cơ sở khai thác khoáng sản buộc phải thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường thông qua việc lập dự án cải tạo phục hồi môi trường. Qua kiểm tra, theo dõi việc thực hiện của các doanh nghiệp thì công tác ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu của công tác phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản. 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị có giấy phép khai thác đang còn hiệu lực đã ký quỹ được 289.479.445 đồng; thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 08 nhà máy nước với tổng số tiền 106 triệu đồng. Công tác quản lý chất thải đã được chú trọng và triển khai thường xuyên từ cấp tỉnh đến cấp huyện; trong đó, tập chung quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Kết quả 06 tháng đầu năm 2021, ngành tài nguyên và môi trường không để xảy ra tai nạn lao động và mắc bệnh nghề nghiệp có liên quan.

2. Kiến nghị, đề xuất.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo An toàn vệ sinh lao động trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất một số giải pháp sau:

- Thực hiện nghiêm các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan, kịp thời xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn chỉ đạo để các ngành, các cấp sớm triển khai thực hiện.

- Quan tâm công tác huấn luyện AT-VSLĐ cho người lao động và người sử dụng lao động trong các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường các hoạt động hướng dẫn tư vấn pháp luật về AT-VSLĐ nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Tăng cường công tác hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng thoả ước lao động tập thể, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động nâng cao nhận thức chấp hành nghiêm nội quy an toàn lao động, pháp luật AT-VSLĐ, qua đó từng bước làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về AT-VSLĐ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp Luật AT-VSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và xử lý nghiêm các vi phạm về AT-VSLĐ, trong đó tập trung việc chấp hành khai báo, kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy móc, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, công tác huấn luyện cấp thẻ an toàn cho đối tượng lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, việc thực hiện các chế độ chính sách và các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động.

Trên đây là báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021./.

Nơi nhận:

- Sở LĐTB&XH;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thị Thanh Phượng